

Tân Thành, ngày 14 tháng 9 năm 2022

THƯ NGỎ

Về việc vận động tài trợ điều hòa cho các lớp học để phục vụ chăm sóc sức khỏe - giáo dục trẻ năm học 2022 – 2023

Kính gửi: Quý đơn vị, Doanh nghiệp, các bậc phụ huynh học sinh, các Cá nhân hảo tâm.

Lời đầu tiên, trường Mầm non Tân Thành xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến Quý đơn vị, Doanh nghiệp, các bậc phụ huynh, các cá nhân hảo tâm.

Trường mầm non Tân Thành là một trường Mầm non công lập nằm trên địa bàn Phường Tân Thành - Quận Dương Kinh- TP Hải Phòng, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ trong độ tuổi mầm non.

Trong nhiều năm qua, trường mầm non Tân Thành luôn luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể, các bậc phụ huynh và toàn thể nhân dân phường Tân Thành. Nhà trường từ đó có cơ sở vật chất đảm bảo để chăm sóc dạy trẻ. Năm 2021 trường được xây mới thêm dãy nhà trẻ học 2 tầng với 8 phòng học để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ theo chuẩn và năm học mới 2022 – 2023 đã bắt đầu song nhà trường hiện tại rất cần có các thiết bị điều hòa trong mỗi phòng học của trẻ để việc chăm sóc sức khỏe, dạy trẻ được tốt hơn.

Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT, ngày 03/8/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Trường mầm non Tân Thành xây dựng kế hoạch vận động tài trợ và kính mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ, ủng hộ tài trợ của Quý đơn vị, doanh nghiệp, các bậc phụ huynh, các cá nhân hảo tâm.

Kế hoạch trường xây dựng để vận động tài trợ như sau:

1. Mục đích vận động: Phục vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục trẻ năm học 2022 - 2023 và những năm tiếp theo.

2. Đối tượng thụ hưởng: Học sinh đang theo học tại trường.

3. Địa điểm: 05 lớp học ở dãy nhà mới xây dựng và được bàn giao tại thời điểm tháng 9/2022.

4. Dự kiến cần tài trợ: 10 máy điều hòa (24000BTU từ 1 đến 2 chiều + giá treo + công lắp đặt hoàn chỉnh).

5. Hình thức nhận tài trợ: Tài trợ, ủng hộ bằng hiện vật từ Quý đơn vị, Doanh nghiệp, các Bậc phụ huynh trong toàn trường, các Cá nhân hảo tâm.

Trường mầm non Tân Thành rất mong nhận được sự quan tâm ủng hộ của các cấp lãnh đạo, Quý đơn vị, Doanh nghiệp, các Bậc phụ huynh trong toàn trường, các cá nhân hảo tâm về tinh thần, chủ trương trong giáo dục mầm non, các trang thiết bị phục vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục học sinh được tốt hơn trong năm học 2022-2023 và những năm học tiếp theo.

Mọi thông tin xin liên hệ trực tiếp với cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường Mầm non Tân Thành . Địa chỉ số 6 đường Thanh Niên- Tân Tiến- Tân Thành –Đương Kinh-Hải Phòng

Nhà trường xin cam kết sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, công khai nguồn tài trợ từ Quý đơn vị, Doanh nghiệp, các Bậc phụ huynh trong toàn trường, các cá nhân hảo tâm trong và ngoài địa bàn phường Tân Thành.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG**

